



ยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ระยะเวลา 5 ปี
(พ.ศ. 2566 – 2570)

จัดทำโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา

บทนำ

ในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจรัฐบาลได้กำหนดนโยบายประเทศไทยที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การวิจัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมจึงเป็นส่วนที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายนี้ รวมทั้งการต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ แก้ปัญหาสังคม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อเป็นแผนแม่บทในการยกระดับการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยในอีก 5 ปี โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) ตลอดจนกรอบแนวคิดนโยบายและ ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. 2563-2570) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พ.ศ. 2565-2569)

ตามพระราชบัญญัติสถานการณ์นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีสถานการณ์นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษาและแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศรวมถึงกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีเพื่อกำหนดทิศทางด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อววน.)ให้เป็นเอกภาพมีเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งนโยบายและยุทธศาสตร์จากสถานการณ์นโยบายฯ นี้ จะถูกส่งไปยังคณะกรรมการด้านอุดมศึกษา และคณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อแปลงสู่แผนปฏิบัติการให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศทั้งในและนอกกระทรวงมีแนวทางการดำเนินแบบบูรณาการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ในด้าน ววน. คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) มีหน้าที่เสนอแนะการจัดทำนโยบายยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(ววน.)รวมถึงกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ต่อสถานการณ์นโยบาย รวมถึงให้คำแนะนำหลักเกณฑ์และการพิจารณาค่าของงบประมาณ ววน. ของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโดยมีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกว.)ทำหน้าที่

รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของ กสว. ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมในด้าน ววน. ทั้งในและต่างประเทศ จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้าน ววน. กรอบค่าของงบประมาณ รวมถึงการจัดสรรและติดตามประเมินผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางแผนด้าน ววน. ของประเทศ

งบประมาณที่ถูกจัดสรรผ่านกองทุนนี้ สามารถแบ่งเป็น 2 รูปแบบหลักคือ 1) งบประมาณเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) ที่ส่งให้แก่หน่วยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit: PMU) ประกอบด้วย 9 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและสร้างนวัตกรรม (บพค.) หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) และ 2) งบประมาณพื้นฐาน (Fundamental Fund) ที่จัดสรรตรงให้กับสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมทั้งในและนอกกระทรวงเพื่อทำวิจัยและนวัตกรรมตามพันธกิจหรือภารกิจของหน่วยงานโดยตรงในการตอบโจทย์ประเทศ

ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา และหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการวิจัยเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งนำไปสู่การขับเคลื่อนการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

เป้าหมาย

ผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ ในการพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มีคุณภาพ
2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเพื่อนำงานวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
3. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับบุคลากรภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
4. นำผลงานวิจัยไปบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การบริการวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม

- เป้าประสงค์ :**
1. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมและมาตรฐานการวิจัยในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ
 2. ระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนางานวิจัย บูรณาการข้ามศาสตร์และการทำงานเป็นทีม

มาตรการ 1.1.1 การพัฒนางานวิจัยในเชิงรุก การบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ที่มีการดำเนินการร่วมกันในหลายภาคส่วนการพัฒนาโครงการวิจัยเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์โครงการวิจัยที่ตอบจุดเน้นตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

มาตรการ 1.1.2 ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยในกลุ่มมหาวิทยาลัย ราชภัฏ สถาบันการศึกษาอื่น ๆ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ และมีกิจกรรมการดำเนินงานที่ชัดเจน ต่อเนื่อง

กลยุทธ์ 1.2 การพัฒนาสนับสนุนนักวิจัย เพื่อพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานการวิจัย

มาตรการ 1.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาักวิจัยให้ดำเนินการตามมาตรฐานงานวิจัยและจริยธรรมการวิจัย

มาตรการ 1.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิจัยดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ (เชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสังคม/ชุมชน เชิงพาณิชย์)

มาตรการ 1.2.3 พัฒนาระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย(Mentorship)เพื่อส่งเสริมการพัฒนา นักวิจัยรุ่นใหม่และทีมวิจัย

มาตรการ 1.2.4 สร้างและพัฒนานับได้อาชีพ(CareerPath)สำหรับนักวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ นักวิจัยรุ่นใหม่สามารถก้าวสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพมีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อแสวงหาทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ

มาตรการ 1.2.5 สนับสนุนกลไกการพัฒนาศักยภาพและทักษะนักวิจัยที่เป็น ประโยชน์กับการวิจัย ได้แก่ การพัฒนาทักษะการตั้งโจทย์ และการออกแบบการวิจัย วิธีการเขียน โครงการวิจัยเพื่อขอทุน การบริหารจัดการชุดโครงการวิจัย การเขียนรายงานผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่

มาตรการ 1.2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัย / นวัตกรรม / งานสร้างสรรค์ ทั้งในและต่างประเทศ

มาตรการ 1.2.7 เร่งพัฒนานักวิจัยให้มีขีดความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้าน การวิจัยและนวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ (เชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสังคม/ชุมชน เชิงพาณิชย์)

มาตรการ 1.2.8 พัฒนาทักษะนักวิจัยให้มีความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัย ทั้งการวิจัยขั้นพื้นฐานและการวิจัยขั้นแนวหน้า รวมถึงชุดโครงการวิจัย

กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีระบบนิเวศการวิจัยที่ตอบสนองต่อเป้าหมาย การวิจัยของมหาวิทยาลัย

มาตรการ 1.3.1 ยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยและใช้ผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการ พิจารณาความดีความชอบ

มาตรการ 1.3.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้เห็นคุณค่าการทำวิจัย ตลอดจน นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่และพัฒนาองค์กร

มาตรการ 1.3.3 สนับสนุนกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยที่ส่งเสริมการวิจัยแบบ บูรณาการศาสตร์

มาตรการ 1.3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพื่อให้เกิด ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการวิจัย

มาตรการ 1.3.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำ ไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ (เชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสังคม/ชุมชน เชิงพาณิชย์)

มาตรการ 1.3.6 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการบริหารงานวิจัยของหน่วยงานทุกระดับให้ชัดเจนและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

มาตรการ 1.3.7 พัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยและระบบสารสนเทศด้านการวิจัยให้เป็นปัจจุบันและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการ 1.3.8 พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการงานวิจัยให้ครอบคลุมรวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย

มาตรการ 1.3.9 การส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม

กลยุทธ์ 1.4 การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

มาตรการ 1.4.1 ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรคงานวิจัยเชิงนวัตกรรมและงานวิจัยเชิงพาณิชย์ที่ส่งผลกระทบต่อเชิงบวกแก่สังคมและ/หรือสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

มาตรการ 1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นรูปธรรมและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

มาตรการ 1.4.3 ส่งเสริมการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) / การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ/หรือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่สังคม ชุมชน หรือภาคอุตสาหกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

การยกระดับผลงานการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

เป้าประสงค์ : อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพ ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สามารถพัฒนาไปสู่นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นหรือประเทศได้

กลยุทธ์ 2.1 ยกระดับการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ

มาตรการ 2.1.1 พัฒนาระบบการจัดการทำวารสารวิจัยและพัฒนาการจัดประชุมวิชาการ ระดับชาติให้เป็นระดับภูมิภาคและนานาชาติ

มาตรการ 2.1.2 พัฒนากลไกและกระบวนการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่พื้นที่บริการของ มหาวิทยาลัยหรือชุมชนท้องถิ่น

มาตรการ 2.1.3 ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน พัฒนาคณาจารย์บัณฑิต การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มาตรการ 2.1.4 เร่งส่งเสริมสนับสนุนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ที่สอดคล้องกับจุดเน้นและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย และอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ

มาตรการ 2.1.5 จัดให้มีฐานข้อมูลในการสืบค้นงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพรวมถึงระบบการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของงานวิจัย

กลยุทธ์ 2.2 ยกระดับผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดผลลัพธ์/ผลกระทบที่สูงขึ้น

มาตรการ 2.2.1 สร้างระบบประกันคุณภาพงานวิจัย/นักวิจัยรวมทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมการวิจัย โดยจัดทำคู่มือนักวิจัย และมาตรฐานด้านต่าง ๆ ให้สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก

มาตรการ 2.2.2 มีระบบการประเมินโครงการวิจัยรวมถึงการติดตามและประเมินผลกระทบโครงการวิจัยการตรวจสอบบัญชีโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย

มาตรการ 2.2.3 สร้างระบบพัฒนาคุณภาพการวิจัย รวมทั้งส่งเสริมการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ด้านพหุวิทยาการ (Multidisciplinary)

มาตรการ 2.2.4 มีการใช้ประโยชน์ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการวิจัย เพื่อยกระดับผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดผลกระทบที่สูงขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนต่อยอดนโยบายด้านการวิจัยในทุกระดับ

กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของภูมิภาค/ประเทศ

มาตรการ 3.1.1 สนับสนุนการดำเนินการวิจัยเฉพาะทางคลัสเตอร์วิจัยหรือกลุ่มวิจัยให้มีขีดความสามารถในการทำวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

มาตรการ 3.1.2 สนับสนุนให้ทีมงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นกับยุทธศาสตร์ชาติในมิติยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda-based Strategy) และมิติพื้นที่ (Area-based Strategy) ทั้งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ให้มากยิ่งขึ้น

มาตรการ 3.1.3 ส่งเสริมการวิจัยรับใช้สังคมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยนำปัญหาหรือความต้องการของท้องถิ่นหรือสังคมมาพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการหรือถ่ายทอดเทคโนโลยี

มาตรการ 3.1.4 สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในทุกมิติ ตามความต้องการของชุมชน

มาตรการ 3.1.5 สนับสนุนให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยเดิมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย ให้มีการพัฒนาจนนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

กลยุทธ์ 3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย

มาตรการ 3.2.1 แสวงหาคณะกรรและนักวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย

มาตรการ 3.2.2 พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและในต่างประเทศโดยเน้นการดำเนินการอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

มาตรการ 3.2.3 สนับสนุนการเชื่อมโยงและการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐและภาคเอกชนที่จะเป็นแหล่งทุนวิจัยและเป็นภาคส่วนสำคัญในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ (เชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสังคม/ชุมชน เชิงพาณิชย์)

มาตรการ 3.2.4 ยกกระดับเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับชุมชนท้องถิ่นและภาคเอกชนสู่การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ (เชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสังคม/ชุมชน เชิงพาณิชย์)

มาตรการ 3.2.5 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน/อุตสาหกรรม (Talent Mobility) เพื่อให้เกิดการพัฒนาาร่วมกันไปสู่นวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้จริง

กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมสนับสนุน แสวงหาทุน จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

มาตรการ 3.3.1 กำหนดกลไกการสนับสนุนทุนวิจัยตาม Performance-based Research Funding และกลไกในการประเมินและคัดสรรงานวิจัยที่มีลำดับความสำคัญ รวมถึงที่มีผลกระทบต่อสังคม เพื่อแสวงหาแหล่งทุนภายนอก

มาตรการ 3.3.2 แสวงหาแหล่งทุน เงินทุนวิจัยในลักษณะที่เป็น Matching Fund กับแหล่งทุนภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

มาตรการ 3.3.3 สนับสนุนการขอทุนจากต่างประเทศการจัดทำคู่มือการขอทุนจากแหล่งทุนในต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของแหล่งทุน และฝึกอบรมทักษะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอทุนและการดำเนินการระหว่างได้รับทุนจากต่างประเทศ

กลยุทธ์ 3.4 ยกระดับกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน

มาตรการ 3.4.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลผลิตของผู้ประกอบการให้ได้มาตรฐาน ผ่านกระบวนการวิจัยโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัย

มาตรการ 3.4.2 ส่งเสริมการทำงานร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนร่วมพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนผลผลิตของผู้ประกอบการให้ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ 3.5 เสริมสร้างและสนับสนุนการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม

มาตรการ 3.5.1 สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมโดยนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์และแก้ปัญหาความท้าทายของสังคม และสามารถนำไปถ่ายทอด ขยายผลให้เกิดการใช้ประโยชน์

มาตรการ 3.5.2 สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองนโยบายด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)

อาคารศรีพิบูล 156 ม.5 ต.พลาญชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ +66 55 267 038

อีเมล rdi@psru.ac.th